

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth

ภาพรวมกิจกรรม

- กิจกรรมและการรณรงค์: วันสิ่งแวดล้อมโลก 2022
- วันที่: 5 มิถุนายน 2565
- ประเทศเจ้าภาพ: สวีเดน
- ทีมโครงการ: โลกนี้เพื่อเรา Only One Earth
- แฮชแท็ก: #โลกนี้เพื่อเรา #วันสิ่งแวดล้อมโลก #OnlyOneEarth และ #WorldEnvironmentDay
- ประเด็นหลักของวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022: การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน



วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน คือวันสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งเฉลิมฉลองต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยริเริ่มโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ในปี 1974 นี่คือเวทีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในการเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยให้ผู้คนนับล้านได้มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเรา ในปีนี้ สวีเดนเป็นประเทศเจ้าภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 และมีสโลแกนคือ “โลกนี้เพื่อเรา” (Only One Earth) ที่ให้ความสำคัญกับ “การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน”

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกได้รับความร่วมมือจากกว่า 150 ประเทศ ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม โรงเรียน บุคคลมีชื่อเสียง เมืองและชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเชิดชูการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2022 คือหมุดหมายแห่งประวัติศาสตร์

2022 คือหมุดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมโลก เพราะเป็นการครบรอบ 50 ปีนับตั้งแต่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในปี 1972 (United Nations Conference on the Human Environment) ซึ่งคือการประชุมนานาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งแรก ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานมากมายทั่วโลก รวมถึงข้อตกลงระดับสากลอีกหลายฉบับว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นเวทีเจรจาที่เชื่อมการบรรเทาความยากจนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ณ การประชุมที่กรุงสตอกโฮล์มนี้เองที่แนวคิดเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ จนมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตามมาในปี 1974

ในต้นเดือนมิถุนายน 2022 ก่อนหน้าวันสิ่งแวดล้อมโลกเพียงไม่กี่วัน จะมีการจัดประชุมนานาชาติระดับสูง Stockholm+50 ที่ประเทศสวีเดน การประชุมนานาชาติทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นคู่ขนานเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จะพาทุกคนย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นเมื่อ 50 ปีก่อน เพราะริมของการประชุม ณ กรุงสตอกโฮล์มในเวลานั้นก็คือ “โลกนี้เพื่อเรา” (Only One Earth) ซึ่งข้อความนี้ยังคงมีความสำคัญยิ่งในปัจจุบันเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา

2022: โหมตฉุกเฉิน

โลกกำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมเร่งด่วน 3 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ธรรมชาติ และมลภาวะและของเสีย นี่คือผลพวงจากกิจกรรมของมนุษย์และรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ไม่ยั่งยืน ชุมชนหรือกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในโลกมักต้องแบกรับผลกระทบที่สาหัสที่สุดจากวิกฤตสิ่งแวดล้อม กล่าวคือจำนวนผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ 7 ล้านคนต่อปี กลับประกอบด้วยเด็กและผู้สูงอายุในจำนวนที่สูงมากอย่างผิดสัดส่วน และส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา หรือในปี 2020 ภาวะโลกร้อนทำให้ผู้คน 30 ล้านคนต้องทิ้งถิ่น ถือว่ามากกว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจากภัยสงครามและความรุนแรงราว 3 เท่า ภายในปี 2050 คาดว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมอาจสูงถึง 200 ล้านคน การแก้ไขวิกฤตเหล่านี้สำคัญยิ่งในการต่อลมหายใจและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับผู้คนหลายพันล้านคน

อันโตนิโอ กูแตเรซ เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคม 2022 ว่า “เราต้องเข้าสู่โหมดฉุกเฉินเพื่อรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ภารกิจในการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสสำเร็จหรือล้มเหลว เราจะได้เห็นกันในทศวรรษนี้ แต่พวกเขายังอยู่ไกลจากเป้าหมายเหลือเกิน” เขาเสริมว่า “เราต้องการความร่วมมืออย่างเร่งด่วนและการแก้ปัญหาที่ทรงพลัง”

ถ้อยแถลงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากอิงเกอร์ แอนเดอร์สัน ผู้อำนวยการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เธอกล่าวว่า “เราต้องเข้าเฝ้าฉุกเฉินเร่งแก้ปัญหาในปี 2022 เพื่อปกป้องผู้คนและโลก” และย้ำให้ตระหนักว่า “มนุษยชาติทั้งมวลสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ เราจึงต้องคว้าโอกาสตอนนี้ ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อเอาตัวรอด แต่เพื่อให้เราสามารถเติบโตบนดาวเคราะห์ที่เปราะบางและสวยงามใบนี้ได้ต่อไป”

คนละไม้คนละมือเพื่อบ้านของเรา!

เรามี #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth และการปกป้องโลกคือความท้าทายและความรับผิดชอบของทุกคน แม้จะมีวิถีแก้ปัญหา ความรู้ และเทคโนโลยีสำหรับการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและหลีกเลี่ยงความเสียหายของระบบนิเวศแล้ว แต่เราต้องร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียง ในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการบริโภคของทุกคน

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ไร้พรมแดน และสร้างมลภาวะซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลกที่นานาประเทศต้องช่วยกันแก้ไข การฟื้นฟูระบบนิเวศไม่เพียงแต่เป็นกุญแจของการแก้ปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ แต่ยังสำคัญต่อการบรรเทาความยากจนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นเข้ากันของการใช้ชีวิตระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศ จริงอยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกก็ช่วยสร้างแรงกระเพื่อม แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังของทุกคนพร้อม ๆ กันต่างหากที่จะพลิกสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เราต้องร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบจับปล้นทันที และก้าวไปสู่โลกที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น โลกที่ทุกคนมีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเอง

โครงการรณรงค์ #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth

“โลกนี้เพื่อเรา” (Only One Earth) เป็นสโลแกนของการประชุมสตอกโฮล์มในปี 1972 และ 50 ปีให้หลังในปี 2022 นี้ ข้อความนี้ก็ยังคงเป็นจริงและทวีความสำคัญ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกำลังอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน เราจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมองกลับมาที่โลกของพวกเขา และลงมือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันในโครงการรณรงค์ #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022

#โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมลภาวะ พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ใด การรณรงค์ดังกล่าวจะให้ความรู้ผ่านกรณีศึกษาและส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันต่าง ๆ และปัจเจกบุคคล เพื่อยกระดับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเร่งด่วนที่เราต้องการ

นอกจากการส่งเสริมให้ทุกคนปกป้องโลกในแบบที่เข้ากับวิถีชีวิตของตนเองแล้ว การรณรงค์นี้ยังต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ดานการเงินและอำนาจเพื่อสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาที่แท้จริง มนุษยชาติต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้เกิดการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ปกป้องและฟื้นฟูโลกธรรมชาติ อันเป็นที่พึ่งของทั้งเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์

ตัวเลขเปลี่ยนโลก (Earth Action Numbers Tactic)

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ขอเชิญชวนให้บุคคล ธุรกิจ และกลุ่มชุมชนแชร์เรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของเราว่าได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อปกป้องโลก โดยใช้แฮชแท็ก #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth และประเมินกิจกรรมที่ทำออกมาเป็นตัวเลขสถิติที่เห็นภาพชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่งของการลงมือทำเพื่อโลก

ตัวอย่างข้อความสำหรับกิจกรรมตัวเลขเปลี่ยนโลก

- นักเรียนชั้นประถม 3 ห้องช่วยกันเก็บขยะได้ 60 ถุง #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth
- ผู้โดยสาร 10,000 คนเดินทางในเมืองด้วยรถประจำทางไฟฟ้าเพียง 5 คัน #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth
- ถอนเงินราว 3 ล้านบาทออกจากกองทุนบำเหน็จบำนาญจากการลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth
- ชุมชนเรามีรถดับเพลิงที่ใช้ไฟฟ้า 2 คัน #โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสื่อสารของการประชุมสตอกโฮล์ม+50 (S+50) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 จะดำเนินการตามแนวทางประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- เมษายน 2565: การดำเนินการด้านการเงิน เทคโนโลยี และธุรกิจ
- พฤษภาคม 2022: การดำเนินการในระดับเมือง ชุมชน และเยาวชน
- มิถุนายน 2022: การดำเนินการพหุภาคี

เจ้าภาพสวีเดน

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 คือโอกาสที่สวีเดนจะได้นำเสนอการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติจะ (UNEP) ร่วมกับสวีเดนจะนำเสนอนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผ่านการเผยแพร่ข้อความและวิดีโอสั้นทางอินเทอร์เน็ต

กลุ่มเป้าหมายหลัก

วันสิ่งแวดล้อมโลกคือวันของทุกคน แต่ในปี 2022 นี้ เราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเยาวชนและภาคประชาสังคมในฐานะผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรัฐบาล เมือง สถาบันการเงินและอุตสาหกรรมเป็นผู้รับหน้าที่ในการขยายผลและขับเคลื่อนความก้าวหน้าและความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในวงกว้าง

ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการสนับสนุนธุรกิจและรัฐบาล เพราะการดำเนินการขององค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับพฤติกรรมบริการและการผลิตที่ยั่งยืนในทศวรรษต่อ ๆ ไป

พันธมิตร ผู้สนับสนุน และแนวร่วม

การร่วมมือกันจะช่วยขยายการดำเนินการสำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 ให้เข้าถึงองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ทั่วโลก เมื่อเรายกระดับความร่วมมือและสร้างมูลค่าสูงสุดร่วมกัน วันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 จะสร้างแนวร่วมที่หลากหลายและทรงพลังที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้านพรมแดน ประชากร และวัย และเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจและรัฐบาลลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง

#โลกนี้เพื่อเรา #OnlyOneEarth

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.worldenvironmentday.global